



สารจากนายกสภาการพยาบาล

เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses: ICN) ได้กำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลองแก่พยาบาลทั่วโลกซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบสุขภาพโลก และการอุทิศตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนตามปณิธานของมิสฟลอเรนซ์ นิติงเกล ผู้นำพยาบาลสากล โดยร่วมรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของท่านเป็นประจำทุกปี ภายใต้หัวข้อในปีนี้เป็นคือ “Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and Respect Rights to Secure Global Health” สนับสนุนให้พยาบาลร่วมพลังในการเรียกร้องให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาการพยาบาลและเคารพในสิทธิของพยาบาลในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพโลก

สภาการพยาบาลขอเชิญชวนให้พยาบาลไทยทุกคน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากลกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ และองค์กรพยาบาลทั่วโลก เพื่อแสดงออกถึงพลังอันเป็นหนึ่งเดียว สำหรับปีนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ริเริ่มให้พยาบาลทั่วประเทศทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวกัน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงเชิญชวนอาสาพยาบาลร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตั้งเป้าครบ “ล้านเต้า” โดยเริ่มในวันที่ 12 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และปวงชนชาวไทย

สภาการพยาบาลขอชื่นชมและขอบคุณพยาบาลทุกคน ที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และขอชื่นชมในทุกกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความเอื้ออาทร ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกวัยอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิต ในทุกมิติ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การปฏิบัติการพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี สภาการพยาบาลตระหนักถึงความท้าทายที่พยาบาลเผชิญในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่พยาบาลทุกท่านแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเสียสละ ในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการคัดกรองให้การพยาบาลทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน และบ้าน รวมทั้งการให้ข้อมูล การฉีดวัคซีน และการระมัดระวังทางจิตสังคมภายหลังการติดเชื้อโควิดอย่างเข้มแข็งภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นภาวะวิกฤตและมีความมั่นคง

เพื่อให้พยาบาลสามารถทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ ภายใต้ทรัพยากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและปลอดภัย สภาการพยาบาลร่วมกับพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วโลก ขอเรียกร้องให้รัฐบาล องค์กรสุขภาพ แหล่งทุน และหุ้นส่วนสุขภาพทุกภาคส่วน ลงทุนในการพัฒนาการพยาบาลให้มากขึ้น เพื่อพัฒนางาน กำลังคน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การศึกษา ภาวะผู้นำ และการให้บริการพยาบาล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2565 - 2569 เพื่อให้พยาบาลมีจำนวนเพียงพอ มีสมรรถนะ มีสิทธิและบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพโลก หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

นายกสภาการพยาบาล

12 พฤษภาคม 2565